



ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงที่ทำการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงที่ทำการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ราคากลางของงานปรับปรุงที่ทำการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๑) เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
- ๒) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๔) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
- ๕) ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างข้างต้น ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยมีสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาคู่ฉบับสัญญา หรือสำเนาใบสั่งจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้มีอำนาจ ในการดำเนินงานในกิจการนั้นๆ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ชั้น ๓ กลุ่มกองทุนพลังงาน เลขที่ ๑๒๑/๑-๒ ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มกองทุนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กลุ่มกองทุนพลังงาน อาคารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เลขที่ ๑๒๑/๑-๒ ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มกองทุนพลังงาน สำนักบริหารกลาง (ชั้น ๓)  
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เลขที่ ๑๒๑/๑-๒ ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
๐ ๒๖๑๒ ๑๕๕๕ ต่อ ๓๓๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน